



การพบปะหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนรัฐสภาจอร์เจียและประธานสภาพรรครัฐสภา ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๘ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๘ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พบปะหารือทวิภาคี รวม ๒ วาระ ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจในวันที่ ๓ ของการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๘ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ นครเจนีวา (CICG) สมาพันธ์รัฐสวิส โดยมีสรุปสาระสำคัญของของการหารือในแต่ละวาระ ดังนี้

๑) เวลา ๑๔.๐๐ น. นาฬิกา การพบปะหารือกับ Mr.Irakli Kobakhidze ประธานรัฐสภาจอร์เจีย ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ ซึ่งได้ดำเนินมาเป็นเวลา ๒๖ ปี นับตั้งแต่ทั้งไทยกับจอร์เจียได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาทั้งสองก็ยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปี ๒๕๕๘ ในระหว่างการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ ๓๖ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย คณะผู้แทนรัฐสภาไทย ได้พบปะหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนรัฐสภาจอร์เจียนำโดยรองประธานรัฐสภาจอร์เจีย ซึ่งเข้าร่วมการประชุมในฐานะแขกของรัฐสภาประเทศเจ้าภาพผู้จัดการประชุม อีกทั้งยังได้หารือถึงการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ระหว่างกันด้วย

จากนั้น ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ โดยฝ่ายไทยได้เชิญชวนให้นักลงทุนจอร์เจียเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขณะที่ฝ่ายจอร์เจียก็ได้เชิญชวนนักลงทุนไทยให้ไปร่วมลงทุนในจอร์เจียซึ่งมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย รวมทั้งความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและการศึกษา ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ผ่านการเชื่อมโยงระดับประชาชนกับประชาชนของทั้งสองประเทศ

ในโอกาสนี้ หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้เชิญชวนให้จอร์เจียส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมรัฐสภา ระหว่างประเทศที่รัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในช่วงปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ตลอดจนได้เชิญให้ประธานรัฐสภาจอร์เจียเดินทางมาเยือนไทยในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งประธานรัฐสภาจอร์เจียมีความยินดีที่จะส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ และขอขอบคุณที่เชิญตนไปเยือนไทย โดยนาย Kobakhidze ก็ได้ใช้โอกาสนี้เชิญฝ่ายไทยให้ส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุม Open Government Partnership (OGP) Global Summit ประจำปี ๒๕๖๑ ที่จอร์เจียจะเป็นเจ้าภาพผู้จัดการประชุมในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่จะถึงนี้ด้วย

๒) เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา การพบปะหารือทวิภาคีกับนางสาวกาเบรียลา กูเอ็บัส บาร์รอน (Ms.Gabriela Cuevas Barron) ประธานสหภาพรัฐสภา

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ได้แจ้งให้ประธานสหภาพรัฐสภา ทราบว่า ประเทศไทยจะมีผู้แทนที่จะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการธิการ (Member of Bureau) เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงในคณะกรรมการสามัญสหภาพรัฐสภา เพิ่มขึ้นอีก ๑ คน จากเดิม ๓ คน ได้แก่ นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ในคณะกรรมการธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ในคณะกรรมการธิการสหภาพรัฐสภาสตรี และ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ในคณะกรรมการธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยนายวรพล โสคติยานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับการเสนอชื่อในสัดส่วนกลุ่มภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการธิการในคณะกรรมการธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า (Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade) จึงทำให้ขณะนี้ มีตัวแทนของ ประเทศไทยเข้าไปช่วยงานของสหภาพรัฐสภา รวม ๔ คน ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติที่น่าภาคภูมิใจของ รัฐสภาไทย โดยไทยขอเป็นกำลังใจให้ประธานสหภาพรัฐสภาในการปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรติ และ ภารกิจที่ท้าทาย รวมถึงพร้อมที่จะให้การสนับสนุนประธานรัฐสภาดังเช่นที่ไทยเคยให้การสนับสนุน นางสาวกาเบรียลา กูเอ็บัส บาร์รอน เมื่อครั้งที่ลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานสหภาพรัฐสภา เมื่อเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

จากนั้น ฝ่ายไทยได้ให้ข้อมูลพัฒนาการทางการเมืองล่าสุดให้ประธานสหภาพรัฐสภา ได้ทราบว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่าน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ครบทั้ง ๑๐ ฉบับ และได้ เริ่มเปิดให้พรรคการเมืองได้กลับมาดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในด้านธุรการ โดยตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ มีพรรคการเมืองใหม่แสดงความสนใจลงทะเบียนจดทะเบียนชื่อพรรคกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ถึง ๖๒ พรรค ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการ เตรียมการขั้นแรกเพื่อเดินทางสู่จัดการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น ประเทศไทยมุ่งหวังให้พรรคการเมืองมีความเป็น สถาบัน เป็นตัวแทนของประชาชนที่แท้จริง โดยมีใช้ตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และ สภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมที่จะร่วมมือกับสหภาพรัฐสภาอย่างใกล้ชิดในการดำเนินการตามโรดแมป เพื่อมุ่งสู่ประชาธิปไตยที่มั่นคงและยั่งยืน

จากนั้น ประธานสหภาพรัฐสภาได้ชื่นชมที่ไทยแสดงบทบาทอย่างแข็งขันอย่างต่อเนื่องในเวที สหภาพรัฐสภา และถือเป็นข่าวดีที่จะมีสมาชิกใหม่จากประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีก ๑ คน อยู่ในคณะกรรมการ สามัญของสหภาพรัฐสภา ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับการทำงานของสหภาพรัฐสภาให้มีความ เข้มแข็งยิ่งขึ้น และได้แสดงความขอบคุณที่คณะผู้แทนไทยแสดงไมตรีจิตสนับสนุนการทำงานของตน สหภาพ รัฐสภาที่พร้อมที่จะสนับสนุนประเทศไทยในการวางรากฐานประชาธิปไตยที่มั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้ ประธานสหภาพรัฐสภากล่าวว่า สหภาพรัฐสภากำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปฏิรูปองค์กร โดยเฉพาะการ กระจายบทบาทในการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของ สหภาพรัฐสภาไปสู่ประเทศสมาชิก ให้มากขึ้น เพื่อให้ สหภาพรัฐสภาเป็นองค์กรที่รัฐสภาสมาชิกมีบทบาทนำ (member-driven organization) เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การระหว่างประเทศของรัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนพลเมืองของโลกอย่างแท้จริง ทั้งนี้ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง แจ้งว่ารัฐสภาไทยโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะส่ง คณะผู้แทนเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๙ ณ นครเจนีวา พร้อมกันนั้น ประธานสหภาพรัฐสภาแสดงความหวังว่ารัฐสภาไทยจะส่งผู้แทนมาเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๐ ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นที่อาร์เจนตินาในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ด้วยเช่นกัน